

Thẻ mynumber là mã số cá nhân gồm 12 chữ số cấp cho mọi công dân sống ở Nhật. Nếu bạn sống ở Nhật Bản lần đầu tiên, hãy đăng ký làm thường trú tại toà thị chính . Bạn sẽ nhận được “Thông báo mã số cá nhân” sau 3 tuần bằng thư báo qua đường bưu điện . Số thẻ mynumber của bạn sẽ được ghi trên giấy” Thông báo mã số cá nhân”. Thẻ mynumber cần thiết khi bạn bắt đầu làm việc tại 1 công ty, khi bạn tham gia bảo hiểm y tế Quốc gia hoặc bảo hiểm y tế Công ty.

Thẻ mynumber là thẻ gắn chip có mã số cá nhân của bạn được ghi trên thẻ. Nó cũng có thể sử dụng như thẻ định danh cá nhân . Bạn có thể đăng ký thẻ mynumber qua đường bưu điện. Để đăng ký ,hãy điền thông tin cần thiết của bạn vào mẫu đơn đính kèm “ Thông báo mã số cá nhân”, đính kèm ảnh của bạn gửi qua đường bưu điện.

Trong trường hợp bạn không biết cách nộp đơn hoặc không có mẫu đơn đăng ký , bạn có thể đăng ký tại quầy , có thể nộp đơn tại Quầy tổng hợp của Toà thị chính, trung tâm tư vấn về thẻ mynumber tại WAKASATO, văn phòng chi nhánh, Bưu điện trung tâm của Nagano, bưu điện phía đông và bưu điện phía nam . Khi đi mang theo thẻ ngoại kiều, và ảnh. Sau khi đăng ký thẻ mynumber bạn sẽ nhận được thông báo cấp thẻ từ 1 đến 2 tháng .Sau khi đặt lịch nhận thẻ mynumber hãy đến nhận thẻ đúng hạn. Nếu bạn có thẻ mynumber bạn có thể lấy bản sao cư trú tại cửa hàng tiện lợi

Thẻ mynumber có thời hạn cùng với thẻ ngoại kiều. Sau khi gia hạn thời gian lưu trú trên thẻ ngoại kiều, vui lòng gia hạn thẻ Mynumber trong thời hạn có hiệu lực. Những người có thời gian lưu trú bị rút ngắn, cũng cần làm thủ tục thay đổi hiệu lực của thẻ mynumber. Xin lưu ý rằng nếu bạn không hoàn tất các thủ tục này, thẻ mynumber của bạn sẽ không còn hiệu lực và bạn sẽ phải trả phí phát hành lại. Bạn sẽ không nhận được thông báo gia hạn, vì vậy hãy nhớ hoàn tất thủ tục.

Để biết thêm thông tin về thẻ mynumber vui lòng liên hệ đến Bộ phận quầy công dân chịu trách nhiệm phát hành số thẻ, số điện thoại 026-224-8380.

お別れにベトナム語の曲をお贈りいたします。ベトナム語で「ƯỚC MƠ CỦA MẸ」日本語では「母の夢」というタイトルの歌です。お聴きください。